

Giải Đáp Thắc Mắc Về Kế Hoạch Học Tập Dựa Trên Dự Án Của Trường Tiểu Học Carnell

“vừa học vừa thực hành”, “khám phá những câu trả lời từ những thắc mắc của chính mình”

Tôi nghe nói về việc “tái thiết kế” Trường Carnell . Có phải Trường Carnell sẽ trở thành trường hợp đồng vào năm tới hay không?

Không. Trường Carnell sẽ vẫn là trường địa phương trực thuộc Sở Giáo Dục. Những học sinh đủ tiêu chuẩn theo học tại trường năm nay sẽ vẫn học tại trường vào năm tới. Trường Carnell là 1 trong 4 trường của sở được chọn để tái thiết kế vào năm nay. Điều đó có nghĩa là phương pháp mà chúng tôi giảng dạy và điều hành nhà trường vào năm tới sẽ khác hơn. Trường Carnell dự kiến sẽ là trường Học Tập Dựa Trên Dự Án vào tháng 9 năm 2015.

Thế nào là Học Tập Dựa Trên Dự Án (PBL)?

Học tập thông qua việc xác định một vấn đề thực tế và triển khai giải pháp của nó. Trẻ em thể hiện những gì mà chúng học được thông qua các chương sách chứ không chỉ đến cuối khóa học. Trong phương pháp PBL, trẻ em tìm hiểu về nhiều chủ đề khác nhau cùng một lúc trong khi nghiên cứu một vấn đề thực tế mà chúng đã xác định.

Tại sao lại là PBL?

Học sinh đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm và tiêu chuẩn trọng tâm của dự án. Dự án cũng xây dựng kỹ năng làm việc cần thiết và thói quen học tập lâu dài. Các dự án có thể cho phép học sinh giải quyết các vấn đề của cộng đồng, khám phá các ngành nghề, tương tác với các cố vấn người lớn, sử dụng kỹ thuật, và trình bày công việc của mình trước khán giả bên ngoài lớp học. PBL có thể thúc đẩy những học sinh nào cảm thấy trường học là nhàm chán hoặc vô nghĩa.

Con tôi sẽ học hỏi được mọi thứ mà chúng cần thông qua chương trình PBL hay không?

Được. Việc học tập các khái niệm và tiêu chuẩn cụ thể của môn học (TEKS) là trọng tâm của PBL. Dự án bắt đầu với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn và sử dụng các kỳ thi kiểm tra phù hợp để xác định xem những gì học sinh đã học được. Sau đó các dự án được thiết kế xung quanh một câu hỏi kết hợp chặt chẽ để đưa đến kết quả và các hoạt động của dự án.

Con tôi được chấm điểm như thế nào?

Sử dụng thang điểm để đánh giá sự tham gia của học sinh khi chúng làm việc nhóm, chất lượng của bài làm và trình bày cá nhân. Hàng tuần sẽ có bài làm cho cá nhân. Học sinh sẽ được chấm điểm cá nhân thông qua các kỳ thi theo lối truyền thống bao gồm: bài thi, bài kiểm tra, bài làm, và kỳ thi benchmark.

Các giáo viên chuẩn bị để dạy theo mô hình mới này như thế nào?

Trong vài tháng qua, Trường Carnell đã tiến hành những buổi hội thảo chuyên môn cho giáo viên dựa trên PBL và học hỏi phương pháp giảng dạy thông qua các dự án. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch tổ chức một số lớp đào tạo cả ngày tập trung vào chủ đề này. Trong suốt mùa hè, giáo viên sẽ tiếp tục học hỏi để đến ngày khai giảng vào tháng 9, họ sẽ biết được phương pháp thực hiện mô hình này. Ngoài ra, vì Trường Carnell có sự thay đổi lớn như vậy, chúng ta cần phải đảm bảo rằng tất cả các giáo viên đều bắt đầu chương trình PBL. Cuối cùng, giáo viên nào muốn dạy tại Trường Carnell sẽ được yêu cầu tái phỏng vấn để đảm bảo cho họ thích hợp với chương trình mới. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với một tổ chức đối tác của chương trình giảng dạy có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các trường học chuyển tiếp từ mô hình truyền thống sang mô hình PBL. Họ sẽ cung cấp việc đào tạo chuyên môn cho nhân viên và giáo viên của chúng tôi.

Làm sao con tôi biết được là chúng có hiểu được tài liệu thi cử hay không?

Thay vì chỉ thi một lần vào cuối mỗi chương, PBL có nhiều kỳ kiểm tra (đánh giá liên tục). Một số trong những đánh giá này có thể dưới hình thức của một bài thi theo lối truyền thống, nhưng thường là học sinh sẽ đánh giá lẫn nhau dựa trên thang điểm được thiết kế để đo lường kỹ năng hợp tác, chăm chỉ học tập, và làm chủ nội dung. Điều này cho phép học sinh hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của chúng và nếu cần thiết sẽ thay đổi để có được các kỹ năng cần có. Ngoài ra, phụ huynh sẽ thường xuyên được gọi đến tham dự các phiên họp xác định chỉ tiêu. Những phiên họp do học sinh lãnh đạo này – giúp cho học sinh làm chủ và có trách nhiệm đối với việc học của mình. Công việc này sẽ được giáo viên của lớp giám sát và hướng dẫn.

Con tôi có chương trình IEP. Cháu sẽ nhận được dịch vụ hay không?

Được. Nếu con quý vị nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, em vẫn sẽ nhận được các dịch vụ này. Nhân viên giáo dục đặc biệt của chúng tôi sẽ làm việc với giáo viên của con quý vị để đảm bảo rằng việc học tập theo dự án của em sẽ là mục tiêu học tập của cháu sau này. Nếu cần thiết, con quý vị có thể được đưa ra khỏi lớp học để được học thêm các môn học nhất định, hoặc một giáo viên giáo dục đặc biệt có thể "vào lớp" để dạy cho con của quý vị theo phương pháp giúp cho em đạt được chỉ tiêu giáo dục của mình.

Con tôi có dịch vụ ELL. Việc này sẽ được tiếp tục hay không?

Được. Tương tự như chương trình giáo dục đặc biệt, giáo viên ELL của chúng tôi sẽ đưa học sinh về lớp của mình và đi vào lớp học của em để đảm bảo rằng tất cả các học sinh của chúng tôi đều được tiến bộ và đang đi đúng hướng với mục tiêu học tập của mình.

Tôi liên lạc với ai nếu con tôi gặp khó khăn về dự án của cháu?

Nếu một học sinh gặp khó khăn trong dự án thì em cần phải nói chuyện với giáo viên. Nếu cần thiết tiến hành các biện pháp can thiệp hơn nữa thì phụ huynh nên liên hệ với giáo viên.

Các thành phần của PBL là gì?

- Câu hỏi hướng dẫn
- Đưa tài liệu vào
- Hợp đồng nhóm/xã hội
- Báo cáo vấn đề
- Trình bày danh sách “Đã Biết” & “Cần Biết”
- Giàn khung/Hội thảo
- Dự án
- Trình bày
- Phản ánh

Tôi thật sự phấn khởi về sự thay đổi này! Có cách nào cho phụ huynh tham gia hay không?

Rất vui khi quý vị hỏi câu này! PBL lôi kéo phụ huynh tham gia trong khi những mô hình khác không có. Chúng tôi cần các bậc phụ huynh tham gia với trách nhiệm như là những người trợ giáo trong lớp, khán giả và ban giám khảo cho bài thuyết trình của học sinh, các chuyên gia dự án lớp học, các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn, và tất nhiên là người cố vũ và ủng hộ mạnh mẽ nhất ở nhà cho con quý vị. Nếu quý vị phấn khởi về một hoặc một số công việc này, nhưng không có nhiều kinh nghiệm, đừng lo! Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình chúng tôi sẽ huấn luyện cho quý vị bất kỳ lớp đào tạo nào mà quý vị cần để trợ giúp cho các nhà học giả của chúng ta!

Ok, bây giờ tôi tò mò. Tôi có thể tìm thêm thông tin về PBL ở đâu?

Hai trang web sau đây là những nguồn tài liệu xuất sắc về PBL:

<http://www.bie.org/>

<http://www.newtechnetwork.org/>